

5 – Sống Mỗi Quan Hệ Của Bạn Với Chúa

Bạn thấy mỗi quan hệ của bạn với Chúa ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

Bước Đi với Chúa



Có hai từ mà Kinh Thánh thường dùng để nói về cuộc sống của bạn khi bạn có mối quan hệ với Chúa. Đầu tiên là **bước đi**.

Bước đi với Chúa có nghĩa là cùng Ngài trải nghiệm cuộc đời. Khi bạn bước đi cùng nhau, điều đó ngụ ý sự thân mật đang phát triển thông qua thời gian, suy nghĩ và kinh nghiệm được chia sẻ. Trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã bước đi với dân Ngài từ thuở ban đầu.

Chúa hứa với dân Ngài điều gì trong **Lê-vi Ký 26:12**?

Ta sẽ đi giữa các người, làm Đức Chúa Trời các người, và các người sẽ làm dân ta.

Lê-vi Ký 26:12

[\(Đọc thêm\)](#)

Nếu bạn bước đi với Chúa, bạn muốn tâm sự với Ngài điều gì?

Niềm vui được ở với Chúa của bạn có tăng lên kể từ khi bạn bắt đầu mối quan hệ với Ngài không?

Từ thứ hai là **theo sau**. Trong **Giăng 10:11,27**, Chúa Giê-xu mô tả chính Ngài là người chăn chiên quan tâm dẫn dắt chúng ta. Là chiên trong đàn của Ngài, chúng ta phải tuân theo sự hướng dẫn của Ngài.

Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình. . . Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.

Giăng 10:11,27

[\(Đọc thêm\)](#)

Bạn nghĩ điều gì khiến một con chiên sẵn sàng đi theo người chăn của nó?

Khi Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người theo Ngài, Ngài yêu cầu họ lựa chọn chấp nhận sự lãnh đạo của Ngài và tuân theo lối sống của Ngài.

*Bạn nghĩ bạn sẽ như thế nào khi sống như
I Giăng 2:6 bảo chúng ta?*

Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

I Giăng 2:6

[\(Đọc thêm\)](#)

Cả việc bước đi với Chúa và theo sau Ngài đều có nghĩa là chúng ta chọn vâng lời Ngài và tìm cách làm theo ý muốn của Ngài, để chúng ta sẽ sống theo cách tôn vinh Ngài.

Một số điều **Cô-lô-se 1:10** đã nói sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời là gì?

Hầu cho anh em ăn-ở cách xứng-đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu-biết Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:10

[\(Đọc thêm\)](#)

ATheo **I Giăng 5:3**, động lực đằng sau mong muốn của một Cơ Đốc Nhân để sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa là gì?

Vì n ày là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ đi ầu-răn Ngài. Đi ầu-răn của Ngài chẳng phải là nặng-n ề

I Giăng 5:3

([Đọc thêm](#))

Điều này khác với quan điểm của nhiều người về cuộc sống với tư cách là một Cơ Đốc Nhân như thế nào?

Dựa trên bài học trước và **Ga-la-ti 5:25**, chúng ta lấy sức mạnh từ đâu để bước đi giống như cách Chúa Giê-xu đã bước đi?

Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy.

Ga-la-ti 5:25

([Đọc thêm](#))

Ngoài Đức Thánh Linh, Chúa còn ban cho chúng ta một sự trợ giúp khác để có thể sống đời Cơ Đốc Nhân – một cộng đồng có những người khác đang theo Ngài.

Được Chào Đón vào Cộng Đồng của Chúa

Một số điều bạn đánh giá cao về việc trở thành một phần của cộng đồng là gì?



Trở thành một phần của cộng đồng với những người khác là một trong những nhu cầu cơ bản của chúng ta trong cuộc sống. Mối quan hệ của bạn với Chúa không chỉ mang lại cho bạn cuộc sống mới mà còn đưa bạn vào một cộng đồng mới – gia đình của Chúa.

Đọc **Giăng 1:12**

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.

Giăng 1:12

([Đọc thêm](#))

Là con cái của Chúa, mối quan hệ của bạn với những đứa con khác của Ngài là gì?

Các thuật ngữ khác được sử dụng cho chúng ta trong **Ê-phê-sô 2:19** là gì?

Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng-quốc với các thánh-đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 2:19

([Đọc thêm](#))

Theo **Ê-phê-sô 4:4-6**, con cái của Đức Chúa Trời có điểm chung nào?

Chỉ có một thân-thể, một Thánh-Linh, như anh em bởi chức-phận mình đã được gọi đến một sự trông-cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.

Ê-phê-sô 4:4-6

([Đọc thêm](#))

Những người theo Chúa Giê-xu đã tập hợp thành các cộng đồng như một nhà thờ trong nhiều thế kỷ.

Công vụ 2:42,46 nói rằng những người theo Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã cùng nhau làm gì?

Vả, những người ấy bèn lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện. . . Ngày nào cũng vậy, cứ chăm-chỉ đến đê-n-thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui-vẻ thật-thà.

Công vụ 2:42,46

([Đọc thêm](#))

Bạn muốn tham gia nhiều hơn với những người khác trong cộng đồng của Chúa như thế nào?

I Cô-rinh-tô 12:27 sử dụng một hình ảnh khác để mô tả gia đình của Chúa – thân thể. Đức Chúa Trời đã lập chúng ta thành một cộng đồng với Đấng Christ là đầu và mỗi người chúng ta là một phần quan trọng của thân thể. Ngài thiết kế mỗi người chúng ta để sử dụng các điểm mạnh của mình để giúp nhau trở nên giống như Đấng Christ hơn và bước đi giống như Ngài đã bước đi.

Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi-thê của thân, ai riêng phần này.

I Cô-rinh-tô 12:27

([Đọc thêm](#))

Bạn nghĩ Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn như thế nào để giúp đỡ những người khác trong thân thể đó?

Khi chúng ta tương tác với nhau như các bộ phận của một cơ thể, thế giới xung quanh chúng ta có thể thấy cách Chúa thiết kế chúng ta để sống trong mối quan hệ với Ngài và với nhau.

Đón Nhận Một Mục Đích Mới

Khi Chúa Giê-xu còn ở trên trái đất, Ngài được gọi là ‘Em-ma-nu-ên’, có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Chúa Giê-xu đến thế gian để cho con người thấy Đức Chúa Trời là như thế nào – qua tính cách, lời nói và hành động của Ngài.

Đọc **Giăng 14:9**

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?

Giăng 14:9

[\(Đọc thêm\)](#)

Chúa Giê-xu tự gọi mình là gì trong **Giăng 8:12**?

Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế-gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối-tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

Giăng 8:12

([Đọc thêm](#))

Một trong những mục đích của việc chúng ta trở thành thân thể của Chúa Giê-xu là để giúp những người không tin vào Đức Chúa Trời thấy được Ngài là như thế nào. Chúng ta là mắt, tay, chân, tai và miệng của Đức Chúa Trời trên đất.

Phi-líp 2:15 mô tả ý định của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như thế nào?

Hầu cho anh em ở giữa dòng-dối hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dối đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian;

Phi-líp 2:15

([Đọc thêm](#))



Chúng ta trở thành hình ảnh phản chiếu của Chúa, mang lại ánh sáng cho tất cả các cộng đồng của chúng ta khi chúng ta chia sẻ lẽ thật của Ngài với những người khác.

Làm thế nào bạn có thể là ánh sáng cho những người xung quanh bạn?

Bạn biết ai cần nhìn thấy ánh sáng của Chúa qua bạn?

Là môn đồ của Đấng Christ, điều tự nhiên là chúng ta muốn truyền lại cho người khác niềm hy vọng mà chúng ta đã tìm thấy nơi Đấng Christ. Chúng ta có thể nói cho họ biết làm thế nào họ có thể tìm thấy Chúa, và cũng có thể làm thế nào họ có thể lớn lên trong mối quan hệ với Ngài.

Đọc những lời của Phao-lô nói với Ti-mô-thê trong
II Ti-mô-thê 2:2

Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt
những người chứng, hãy giao-phó cho mấy
người trung-thành, cũng có tài dạy-dỗ kẻ khác.

II Ti-mô-thê 2:2

([Đọc thêm](#))

Phao-lô đã khuyến khích chàng trai trẻ Ti-mô-thê làm gì
với những điều anh học được?

Ai có thể là “Ti-mô-thê” của bạn?

Tóm tắt suy nghĩ của bạn về chủ đề này:

*Bây giờ việc “bước đi với Chúa” của bạn đang diễn
ra như thế nào?*

*Làm thế nào chúng ta có thể giúp nhau trung thành
truyền lại những điều chúng ta đang học về Đức
Chúa Trời giống như Phao-lô và Ti-mô-thê đã làm?*

*Bạn có muốn tiếp tục gặp gỡ để giúp chúng ta phát
triển sâu sắc hơn trong mối quan hệ với Chúa
không?*

Tuần này hãy đọc những đoạn văn sau đây. Thực hành
theo 5 bước bạn đã học về cách học Kinh Thánh: **Cầu
Nguyện, Khám Phá, Lắng Nghe, Hồi Đáp, Chia Sẻ.**

Tiếp tục chọn những câu mới để ghi nhớ; và cố gắng
thường xuyên xem lại những câu bạn đã học.

Đức Giê-hô-va là Đấng chấn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.

Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đờng-cỏ xanh-tươi
Đẫn tôi đến mé nước bình-tịnh.

Ngài bỏ lại linh-hồn tôi,

Đẫn tôi vào các lối công-bình, vì có danh Ngài.

Đâu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:

Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi

Trước mặt kẻ thù-nghịch tôi;

Chúa xúc dầu cho đầu tôi,

Chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi

Phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va

Cho đến lâu dài.

Thi-Thiên 23:1-6

[\(Đọc thêm\)](#)

Vả, lúc trước anh em đương còn tối-tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng-láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng-láng; vì trái của sự sáng-láng ở tại mọi đi đâu nhân-từ, công-bình và thành-thật. Hãy xét đi ều chi vừa lòng Chúa.

Ê-Phê-Sô 5:8-10

[\(Đọc thêm\)](#)

Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhân-từ, khiêm-nhượng, mền-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành.

Nguyện xin sự bình-an của Đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em, và anh em dự-dật mọi sự khôn-ngoan. Hãy dùng những ca-vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng-liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi đi ều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Cô-Lô-Se 3:12-17

([Đọc thêm](#))

Hãy lấy sự khôn-ngoaan ăn-ở với những người ngoại, và lợi-dụng thì-giờ. Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp mỗi người là thế nào.

Cô-Lô-Se 4:5-6

([Đọc thêm](#))

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư-tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm-tình t âm-thường, y theo lượng đức-tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và, như trong một thân chúng ta có nhiều chi-thể, và các chi-thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi-thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban-cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên-tri, hãy tập-nói theo lượng đức-tin; ai được gọi đến làm chức-vụ, hãy buộc mình vào chức-vụ; ai dạy-dỗ, hãy chăm mà dạy-dỗ; ai gánh việc khuyên-bảo, hãy khuyên-bảo; ai bỗ-thí, hãy lấy lòng rộng-rãi mà bỗ-thí; ai cai-trị, hãy siêng-năng mà cai-trị; ai làm sự thương-xót, hãy lấy lòng vui mà làm.

Rô-Ma 12:3-8

([Đọc thêm](#))

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm-cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ." Đức Chúa Jêsus phán lời ví-dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.

Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thấy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm-cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu-rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đờng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình.

Kẻ chẵn thuê chẳng phải là người chẵn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông-sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông-sói cướp lấy chiên và làm cho tản-lạc. Ấy vì nó là kẻ chẵn thuê, chẳng lo-lắng chi đến chiên. Ta là người chẵn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chẵn mà thôi."

Giăng 10:1-16

([Đọc thêm](#))